



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การแก้ไขรายการงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
เพื่อดำเนินกิจการอื่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
การแก้ไขรายการงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขอเรียนว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล การแก้ไขรายการงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น โดยจัดทำ
ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
การแก้ไขรายการงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลและเมืองพัทยาที่ประสงค์จะขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การแก้ไขรายการงบประมาณ
โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.dla.go.th หรือ QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรัญญา แปะทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เลขานุการคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๒

ผู้ประสานงาน นายปัญญาพล พระจันทร์ โทร. ๐๘-๐๐๗๒-๗๐๔๓





ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การแก้ไขรายการงบประมาณ
โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
การแก้ไขรายการงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการอื่น ดังนี้

๑. กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ให้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วส่งเรื่องไปยังสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. กรณีที่ก่อกำหนดผู้กู้แล้ว

๒.๑ หากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๒ หากมีการเพิ่มวงเงินจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณของเทศบาล
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล แล้วรายงานผ่านจังหวัดไปยังสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เพื่อทราบต่อไป

๒.๓ หากมีการขอเพิ่มวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วส่งเรื่องให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรชัช สัมพันธ์รัตน์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล